



ปีที่ 42 ฉบับที่ 33 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า (ภาคใต้)

สืบเนื่องจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ได้จัดโครงการอบรมและประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า (ภาคใต้) เรื่อง “คิดต่าง สร้างสรรค์ ทันโลก” ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม บัดนี้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ได้ดำเนินการแข่งขันคัดเลือก 5 ผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าของผลงานที่ได้รับการเลือกตั้ง 5 ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมนั้นจะเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



1. คุณปิยาภรณ์ ไตรสุวรรณ ผลงานชื่อ บ้านเรา Balloon Backdrop แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน / ประโยชน์ใช้สอย Backdrop ลูกโป่งเพื่อใช้ในการถ่ายรูป มีองค์พระธาตุและลูกโป่งตัวหนังตะลุง “ไอ้เท่ง” ซึ่งทั้งสองสิ่งเป็นสัญลักษณ์แทนจังหวัด นครศรีธรรมราชในงานต่างๆ เช่นงานเลี้ยง สังสรรค์ งานแต่งงาน เป็นต้น ผู้คนอาจจะเคยชินกับ Backdrop ถ่ายรูปที่ใช้ดอกไม้เป็นหลัก แต่เจ้าของผลงานต้องการที่จะเสนอให้เห็นว่าลูกโป่งก็เป็นทางเลือกที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ สามารถทำเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ ตามจินตนาการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มองหาการตกแต่งสถานที่ในงานพิธีต่างๆ และต้องการความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เช่น องค์กร ร้านค้า ไร่ รุมนรถ ที่ต้องการลูกโป่งตกแต่งสถานที่งานเลี้ยง สัมมนา งานแสดงสินค้า สถาบันการศึกษาที่จะจัดงานรับปริญญาหรือ

บัณฑิตน้อย รวมถึงคู่บ่าว-สาว ที่ต้องการลูกโป่งเพื่อตกแต่งในงาน

ต่อหน้า 2

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด (ต่อจากหน้า 1)

2. นายชาติ พิระสุขประเสริฐ ชื่อผลงานรีโมทรถยนต์ที่ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน / ประโยชน์ใช้สอย เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้รถยนต์กันเป็นจำนวนมากและทุกคันจะมีรีโมทควบคุมล็อกและปลดล็อกประตู บางครั้งกดล็อกแล้วแต่กลับไม่ล็อก โดยที่ผู้ใช้ไม่อาจทราบได้ สิ่งประดิษฐ์นี้ผู้ใช้สามารถทราบได้ว่าล็อกให้เรียบร้อยแล้วโดยจะยืนยันล็อกกลับมาให้ทราบ หรือเกิดเหตุการณ์จี้ปล้นสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันที กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้รถยนต์



3. คุณปิยะพงศ์ ชัยยะวิริยะ ชื่อผลงานอุปกรณ์เก็บผลปาล์มร่วงและเมล็ดยางพารา แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน/ประโยชน์ใช้สอย อุปกรณ์เก็บผลปาล์มร่วงและเมล็ดยางพาราเป็นนวัตกรรมที่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการชาวเกษตรกรสวนปาล์มและสวนยางพารา ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ทนแรงงาน ใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นและรักษา

สิ่งแวดล้อม โดยการนำเศษวัสดุที่ใช้งานแล้วมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร เพิ่มรายได้ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ ราคาต้นทุนต่ำ สามารถนำมาประกอบอาชีพเชิงพาณิชย์ และต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ได้ กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงาน เกษตรชาวสวนปาล์มและชาวสวนยางพารา

4. คุณทวีศิลป์ ชื่อสัตย์ อุปกรณ์ดูดหัวพิมพ์เครื่องพรีนตัน แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน/ประโยชน์ใช้สอย อุปกรณ์ดูดหัวพิมพ์ของเครื่องพรีนเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาหัวพิมพ์ตันหรือมีอากาศในท่อสายยาง ทำให้สีไม่ออก เมื่อนำมาใช้จะทำให้เครื่องพรีนสามารถทำงานต่อไปได้ เป็นการประหยัดไม่ต้องเสียค่าซ่อมหรือเปลี่ยนตลับหมึกใหม่กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงาน บุคคลทั่วไป



(ต่อหน้า 3)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด (ต่อจากหน้า 2)



5. นพ.อติคม ด้าดี ชื่อผลงานเครื่องมือผ่าตัดมะเร็งเต้านม และผ่าตัดอื่นๆ แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน / ประโยชน์ใช้สอย เป็นเครื่องมือช่วยถ่างแผลผ่าตัด สามารถลดจำนวนผู้ช่วยศัลยแพทย์ได้ 1-2 คน มีความสามารถในการดึง ถ่างแผลผ่าตัดให้ศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อน ศัลยแพทย์และผู้ช่วยศัลยแพทย์ มีความ

พึงพอใจพัฒนาสินค้าทางการแพทย์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เตรียมรองรับประชาคมอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงาน ศัลยแพทย์ และห้องผ่าตัดในประเทศไทย ควรจะมีเครื่องมือชุดนี้เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ผ่าตัด และให้ต่างประเทศยอมรับ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ของไทย

ด่วน!!! สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวมทั้งสิ้น 50 แห่งที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเน้นงานวิจัยให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 3 กลุ่มดังนี้

1. โครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาคูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น (ผู้ประสานงานกลุ่ม คือ ศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล)
2. โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ประสานงานกลุ่ม คือ ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์)
3. โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ (ผู้ประสานงานกลุ่ม คือ ศ.ดร.วิสุทธิ ไบไม้)

ผู้สนใจดูรายละเอียดโครงการและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้จาก <http://www.herp.go.th/> หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 1301



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเส็ง

วันพรุ่งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะจัดพิธีมุทิตาจิตแด่ รศ.วิมล คำศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คนที่ 13 ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดพิธีมุทิตาจิต ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีแสดงมุทิตาจิต จะเริ่มด้วยการกล่าวแสดงมุทิตาจิต โดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังมีศิลปินแห่งชาติอีกสองท่านมาร่วมกล่าวแสดงมุทิตาจิต คือหนึ่งสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติสาขา ศิลปะการแสดง หนึ่งเคล้าน้อย โรจนเมธากุล ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง อานบทกวีแสดงมุทิตาจิต โดย อาจารย์บุญเสริม แก้วพรหม ศึกษานิเทศก์เขต 4 นครศรีธรรมราช กวีน้อย เมืองนคร และรศ.ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปิดท้ายพิธีด้วยการมอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิต เวลา 12.00 น. เสร็จพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร

อาจารย์สวางเนตร ทินนาม ประธานหลักสูตรการบัญชี ขอเชิญผู้ที่นิยมกินเส้นทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันปรุงอาหารพื้นบ้าน “ขนมจีนแกงเขียวหวาน” จะเริ่มแข่งขันกันบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารเคียงศิริ ท่านที่ว่างเว้นจากภารกิจอย่าลืมแวะเวียนมาให้กำลังใจ ร่วมชมและชิมกันตั้งแต่วันที่ 10.00 น.

ผู้ที่ใญ่บุญใญ่กุศลที่ต้องการบริจาคโลหิต เตรียมร่างกายให้พร้อม วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคมนี้ จะมีการรับบริจาคโลหิตครั้งใหญ่กันอีกครั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 08.30 -12.00 น. ใต้อาคารกองพัฒนานักศึกษา นอกจากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วขอให้ กินให้อิ่ม นอนให้หลับ แค่นี้ก็ร่วมบริจาคได้

ข่าวด่วนๆจากกองนโยบายและแผน ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 ทุกโครงการ ส่งชุดเบิกไปยังการเงินภายในวันที่ 6 กันยายน นั้น ใครขอแจ้งให้หน่วยงานที่ประสงค์หรือมีความจำเป็นจะโอนหมวดรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หมวดงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 เพื่อดำเนินการโอนในระบบ GFMS ต่อไป หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้โอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดจากหนังสือของขวัญของชีวิต “เริ่มต้นมอบของขวัญให้ชีวิตใครสัก คน ด้วยการทักทาย และยิ้มให้กันอย่างจริงใจ ในวันธรรมดาของเรา อาจทำให้วันที่หม่นหมองของใครคนนั้น สดใสขึ้น” สวัสดิ์ดีจะ